



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... ๒๙๒
วันที่..... ๗ เม-๕-๖๐
เวลา..... ๑๕.๒๕

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๕๓๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสพ. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสันติ รังษิรุจิ)
ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	วันที่ ๒ เมษายน วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา	ทุกสำนัก/กอง
๒	วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน กำหนดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการทุกท่านทุกประเภท ทุกระดับ ที่ได้ทำงานต่างพระเนตร พระกรรณ เพื่อความสุข ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน และการพัฒนาประเทศเสมอมา ขอให้ข้าราชการทุกท่านมีความภาคภูมิใจ และดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ของความเป็นข้าราชการ ที่ต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาและกำลังความสามารถ พัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยากรเห็นข้าราชการทำหน้าที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านประเทศโดยน้อมนำลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “ทำตามหน้าที่ไป และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร” มาใส่เกล้าใส่กระหม่อม ใช้ความกล้าหาญ และความคิดสร้างสรรค์ นำพาประชาชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าและเพื่อการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสมดุล	ทุกสำนัก/กอง
๓	การลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ การลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอชื่นชมความศรัทธาและความสำเร็จจากการทำงานอย่างหนักของข้าราชการ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน	สน.ปท./ สน.มน./กสภ. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>และประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น (๑) โครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” (๒) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) โครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน (๔) การส่งเสริมและพัฒนาทางอาชีพเกษตรกร เช่น การปลูกข้าวอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่ และพืชผักสวนครัว (๕) การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>จากการพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่รับรู้ได้ถึงการทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ ในความต้องการที่จะผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเกษตรและอาหาร การบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และกลไกประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด นอกจากจะมีการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศอีกด้วย เช่น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม เพื่อจะเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ, การก่อสร้างถนนจากท่าอากาศยานนครพนม , การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ นครพนม-ท่าอุเทน , การสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๓ นครพนม – คำม่วน ,การก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรแห่งใหม่ และการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศไทย ลาว เวียดนาม และจีน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการกระจายความเจริญ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>ขอขอบคุณข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั้งจากในพื้นที่ และจากจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ระหว่างการเยือนครั้งนี้ได้เห็นสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทางในจังหวัดนครพนม ขอชื่นชมในความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความสะอาด และได้สังเกตว่าตลอดสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านนั้น สะอาด ไม่มีป้ายโฆษณา ให้รถบรรทุกตาเหมือนหลาย ๆ เส้นทางที่เคยเห็น อยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับดูแลในเรื่องการติดป้ายโฆษณาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ตามถนนหนทาง และในเมือง รวมทั้งข้างทางด่วนและบนดึกสูงให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัย ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบ ตามข้อกำหนดที่มีอยู่หรือไม่ โครงสร้างมีความมั่นคงหรือเปล่า เพราะนอกจากจะทำลายทัศนียภาพแล้ว อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศแปรปรวน และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากเป็นการดึงความสนใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะไปจากถนน และบดบังสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนภัยต่าง ๆ</p> <p>ตัวอย่างดี ๆ ที่หน่วยงานของรัฐได้พยายามพัฒนารูปแบบการให้บริการพี่น้องประชาชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลิตอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการและผู้ป่วย</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>โรคหลอดเลือดสมอง (หรือ I-Walk) ช่วยให้คนมีอาการอัมพาตครึ่งซีกสามารถทำกายภาพบำบัดฝึกเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ฟื้นฟูจากอาการพิการได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยการผลิตเองในประเทศ ใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการจัดซื้อจากต่างประเทศมาก นับเป็นตัวอย่างการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างการผลิต สร้างมูลค่าในประเทศ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่ได้คุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย (๒) กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา Echo English ในการเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนมือถือ ซึ่งมีแบบเรียน แบบทดสอบ สำหรับฝึกทักษะการฟัง พูด สำเนียงเจ้าของภาษา และทักษะการเขียนด้วย โดยแบ่งตามระดับพื้นฐานของผู้เรียนแตกต่างกัน เช่น ระดับพื้นฐาน เป็นเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำสถานที่ การสนทนากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระดับกลาง จะใช้ในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อจะรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ต้องการแรงงานฝีมือ ที่พร้อมพัฒนาตนเอง เป็นหัวหน้างาน และระดับขั้นสูง เป็นระดับวิชาการ และภาษาทางเทคนิค สำหรับการดำเนินกิจการ ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด มาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งระบบ Android และ iOS อยากให้ทุกคนให้ความสนใจ ให้ความสำคัญมาก ๆ เรื่องภาษาอังกฤษ (๓) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police i lert u สำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ในรูปแบบข้อความ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ สามารถส่งตรงไปยังศูนย์ควบคุมและสายตรวจได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อจะสามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลากว่าโทรศัพท์ธรรมดา ปัจจุบันได้จับมือภาคเอกชน ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ เพื่อจะควบคุมการขับขี่ของโซเฟอร์รถตู้โดยสารสาธารณะที่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตรา ประมาท นำพหุาตเสี่ยว ใช่ว่าจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร เป็นต้น ขณะนี้มีรถตู้เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันแล้ว กว่า ๒,๕๐๐ คัน อยากให้ทุกหน่วยราชการได้นำมาเป็นตัวอย่าง ในการนำผลงานวิจัยจากภาควิชาการมาประยุกต์ใช้ เพื่อมาเพิ่มมูลค่า ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้สมกับคำว่า “ข้าราชการ” ที่หมายถึงผู้ทำกิจการงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระราชา</p>	
๔	<p>ประเด็นที่ต้องการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน</p> <p>ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ต้องการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. การปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน ที่รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการอยู่ บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ค้ำประกันถึงยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน โดยแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบแผนงานโครงการต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๔ แผน ๆ ละ ๕ ปี รวมใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ ปี ทั้งนี้ ๕ ปีแรก เมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็จะมีผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่ความยั่งยืน แต่ถ้าปล่อยให้เป็นการบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิม เช่น การแก้ปัญหาตามกระแสเรียกร้อง ที่ไม่ยั่งยืน ไม่สร้างความเข้มแข็ง ก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณ๒. การปฏิรูปเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้อง ซึ่งต้องทำโดยมียุทธศาสตร์ อย่าได้กลัวหรือหวาดระแวง ทุกอย่างต้องเริ่มที่กฎหมาย ต้องมีวิสัยทัศน์ในการร่างกฎหมาย ต้องศึกษาจนเข้าใจสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยี ปัจจุบันทุกอย่างที่ทำกันอยู่นี้เป็นไปตามหลักสากลแล้ว กำลังเข้าสู่รูปเข้ารอยและ	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ชาวโลกก็ต้องยอมรับ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติจะกำหนดทิศทางการปฏิรูป และการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต</p> <p>ตัวอย่างสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่</p> <p>(๑) การป้องกันทุจริตที่เป็นระบบ เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดราคากลาง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ e-Bidding ในการประมูล ซึ่งเป็นระบบปิดและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระในการตรวจสอบ</p> <p>(๒) การเมืองที่ไม่มีธรรมาภิบาล ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยการไม่เคารพกฎหมายของประชาชน และการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมในการเลือกตั้งใหม่ ที่จะต้องมุ่งเน้นเลือกตั้งจากนโยบายพรรคในการหาเสียง ที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ความนิยมตัวบุคคล สร้างจิตสำนึกพลเมืองดี และสร้างหลักคิดในการแก้ปัญหา ไม่ใช่อารมณ์ หรือความรู้สึก อยู่เหนือเหตุผล</p> <p>(๓) การเข้าถึงบริการภาครัฐ สวัสดิการสังคม กระบวนการยุติธรรม โดยต้องมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง และลดเงื่อนไขการเรียกร้องผลประโยชน์ การตั้งกองทุนยุติธรรม กองทุนการออมแห่งชาติ และการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>(๔) การแก้ปัญหาปากท้องและการพัฒนาที่ไม่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรัฐบาลได้นำมโนทัศน์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีฐานคิดในการกำหนดทุกมาตรการ รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เศรษฐกิจฐานรากจะเป็นเสาเข็มที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม มีการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค โดยการกำหนดกลุ่มจังหวัด และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๑๐ แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สารสนเทศ พลังงาน น้ำ รองรับการพัฒนาต่างๆ ดังกล่าว อย่างมียุทธศาสตร์</p> <p>(๕) การยกระดับภาคการเกษตรของประเทศเป็นเกษตร ๔.๐ โดยให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น เมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งรัฐบาลต้องดูแลตั้งแต่ต้นทาง คือพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer ให้สามารถเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรวมเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ง่ายต่อการบริหารจัดการ อีกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ระบายน้ำ ระบบส่งน้ำและการสร้างฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเกษตรที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลดิน น้ำ อากาศเพื่อช่วยพยากรณ์ ช่วยตัดสินใจ ช่วยให้รู้ว่าพื้นที่ใดควรปลูกอะไร มากน้อยแค่ไหน น้ำเพียงพอหรือไม่ พืชผลจะได้ไม่เสียหาย ราคาจะได้ไม่ตกต่ำสำหรับกลางทางและปลายทางต้องมีบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดิจิทัลและออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีฐานะมั่นคง การพัฒนาประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ ทั้งนี้ การวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดการปฏิรูป ก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจให้ได้ครบถ้วนในทุกกลุ่ม</p> <p>กลุ่มแรก คือ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมูลค่าสูง เช่น การลงทุนในประเทศของบริษัทขนาดใหญ่ การลงทุนของภาครัฐในสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนทั้งของเอกชนและภาครัฐ ถือเป็น การช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จึงต้องให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะสนับสนุนการผลิตและการขนส่ง เพื่อให้ประเทศมีความพร้อม สามารถดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเกื้อหนุนภาคส่วนอื่น ๆ ของระบบเศรษฐกิจ ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กันได้กลุ่มที่สอง คือ เศรษฐกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก กลุ่มนี้ถือเป็นกลไกที่เป็นแขนขาของระบบเศรษฐกิจ เป็นมดงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้งานสำเร็จถึงมูลค่าจะไม่ใหญ่ รายได้ไม่มาก แต่เนื่องจากมีจำนวนมาก ทำให้มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไม่แพ้เศรษฐกิจขนาดใหญ่</p> <p>กลุ่มสุดท้าย คือ เศรษฐกิจฐานรากที่ถือเป็นกระดูกสันหลัง เป็นเสาหลักของประเทศ เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุด เพราะประกอบไปด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่อยู่ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร เป็นที่มาของแรงงานในการผลิตสินค้าของประเทศ เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ ถ้ากลุ่มนี้มีรายได้ดี ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะได้ประโยชน์</p> <p>ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญของประชาชนในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก และพยายามช่วยกันดูแล รัฐบาลก็เร่งดำเนินการทั้งการช่วยสนับสนุนด้านรายได้ในระยะสั้นให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตในระยะยาว เช่น การบริหารจัดการน้ำให้พอเพียง พอเหมาะ การสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ การจัดหาพื้นที่ทำกินให้กับประชาชน การร่วมมือกับเอกชนเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต และทำการตลาด ภายใต้โครงการประชารัฐ และอื่น ๆ อีกมาก มาตรการทั้งหมดอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น หากประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น ลดการพึ่งพาการสนับสนุนระยะสั้น ยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ ประเทศก็จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ที่เราติดอยู่มาเป็นเวลานานและเติบโตได้ดีขึ้น</p> <p>การที่จะทำให้ทุกกลุ่ม ทุกคนดีขึ้น ภาครัฐจะต้องสนับสนุนทั้ง ๓ กลุ่มอย่างเหมาะสม ให้ตรงกับความต้องการ ต้องช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด เช่น กฎหมายที่ยังไม่ทันสมัยแล้วจึงจะเกิดประโยชน์รายกิจกรรม ที่ส่งผลถึงประชาชนโดยรวม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การยึดโยงการเติบโตของทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน ให้แต่ละกลุ่ม สามารถสนับสนุนกันและกันได้เต็มที่ เพราะล้วนมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันสูง ต้องให้ประโยชน์กระจายไปถึงประชาชนทุกระดับจนถึงผู้มีรายได้น้อย</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ภาครัฐเองต้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการและการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่ทันสมัย และเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ ประชาชนอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ประเทศมีความมั่นคง ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทุกคนต้องร่วมมือพัฒนา สร้างสรรค์ เพื่อแม่แบ่งปัน ที่สำคัญเราต้องไม่ลืมที่จะกลับมามองตนเอง ปรับปรุงตนเองให้คิดอย่างมีหลักคิด มีอุดมการณ์ มีความเสียสละ อดทน ไม่ให้ร้าย ไม่บิดเบือน ไม่สร้างความแตกร้างให้สังคม ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากัน เหนื่อยยากไปด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มีประเทศที่เติบโตยั่งยืนให้ได้</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง